

Số: 02/BC - HĐND

Phổ Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO

**Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường  
quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2023**

### **I. Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường quý I năm 2023**

Ngay trong những ngày đầu năm 2023 Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân phường đã tích cực hoạt động bám sát chương trình, nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn đã đem lại một số kết quả cơ bản trong việc huy động các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội – An ninh quốc phòng tại địa phương cụ thể như sau:

#### ***1/ Về tham dự các cuộc họp, hội nghị:***

- *Cấp trên:*

Tham gia cùng Đoàn công tác của Thị xã thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội;

- *Ở phường:*

Tham dự các cuộc họp, hội nghị do UBND phường tổ chức;

Dự Hội nghị công nhân viên chức người lao động năm 2023;

Thăm và dự Hội nghị chúc thọ các cụ tròn 70-100 tuổi;

Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo 138 phường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy năm 2023...

Tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây Đòi đòi nhớ ơn Bác Hồ”

Dự buổi phát lệnh Nghĩa vụ quân sự, lễ giao quân, tiễn quân năm 2023 (có 11/10 thanh niên lên đường đạt tỷ lệ 110%);

Tham dự Đại hội Công đoàn phường, Hội Nông dân phường;

Tham dự Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3.

#### ***2/ Về hoạt động giám sát:***

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ- HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND phường về chương trình giám sát, khảo sát năm 2023.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với UBND phường, các ngành chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực và tại các cuộc họp Ủy ban nhân dân phường. Luôn nâng cao hiệu quả giám sát và đã đem lại được nhiều kết quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các Ban HĐND và Đại biểu HĐND luôn thực hiện đúng vai trò trách nhiệm là người



đại biểu đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân là cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu của Nhân dân.

Ban hành Công văn giao nhiệm vụ cho Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; Giao nhiệm vụ Ban Kinh tế thực hiện giám sát cho 02 Ban.

### ***3/ Hoạt động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN phường:***

Thường trực HĐND phường luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp và các quy định khác. Đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Tham gia các buổi họp Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Cao tốc đoạn qua phường Phổ Hoà, Dự án Cầu Bàu- Sông Rớ, Dự án Khu dân cư Nam Hùng Vương;

Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN phường trong góp ý Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) năm 2023;

Thường trực HĐND phường thường xuyên chủ động giám sát, đôn đốc UBND phường kịp thời trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, ý kiến chất vấn của cử tri không để tồn đọng, kéo dài;

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND có những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND phường chủ động báo cáo với Đảng ủy để xin chủ trương, phối hợp với UBND, UBMT, các ngành có liên quan, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phối hợp cùng với UBMTTQVN phường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường năm 2023.

### ***4/ Về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo:***

Thường trực HĐND phường tiếp công dân thường xuyên vào ngày 15 hàng tháng đúng Luật quy định.

Trong quý I năm 2023 Thường trực HĐND phân công trực tiếp công dân 03 buổi vào ngày 15 đã tiếp nhận 01 đơn Khiếu nại, 01 đơn Yêu cầu của công dân. Thường trực đã nhận, phân loại đơn và làm Phiếu chuyển đơn đến UBND có trách nhiệm trả lời và giải quyết, Phiếu báo đến công dân gửi đơn.

Các Ban HĐND và từng đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò là người đại biểu của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền cơ sở. Thực hiện tốt theo sự phân công của Thường trực HĐND phường, các đại biểu có trách nhiệm giải thích với Nhân dân những vấn đề Nhân dân kiến nghị thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ.

### ***5/ Về hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, giải quyết kiến nghị của cử tri:***



Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết HĐND năm 2023 của UBND phường.

**6/ Các hoạt động khác:**

Tham gia công tác phụng dưỡng, tang lễ Mẹ Việt nam Anh hùng (nay Mẹ đã mất) thăm và tặng quà đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

**II. Những nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2023:**

Đề phát huy vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND phường 9 tháng năm 2023 cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thường trực và các Ban của HĐND tổ chức giám sát các vấn đề theo Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2023;

Đôn đốc, kiểm tra UBND phường kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) và ý kiến kiến nghị của Đoàn giám sát.

Tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ trong năm và kỳ họp chuyên đề (nếu có);

Tổ chức họp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường để thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ năm 2023;

Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN phường tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ năm 2023.

Tiếp tục nâng cao kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND phường và các Ban HĐND để tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan quyền lực, quyết định những vấn đề quan trọng trong việc phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương trong thời gian đến.

Thường xuyên giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN và các ngành Hội đoàn thể ở phường trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nhận đơn và chuyển đơn của nhân dân đúng quy định (nếu có).

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ và của Luật quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và những nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND phường Phổ Hòa. Kính báo cáo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã kịp thời theo dõi và chỉ đạo.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND thị xã; b/c
- TT HĐND, các Ban HĐND phường;
- UBND, UBMT phường;
- Lưu VP.

**TM/ TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thanh**

